

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

วิธีที่ขอ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งที่ขอ	เวลา	ผลการสอน	ผลงานที่ใช้ขอฯ	คุณภาพผลงาน	เอกสารที่ใช้ขอฯ
โดยวิธีปกติ	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 1) วุฒิ ป.ตรี 9 ปี หรือ 2) วุฒิ ป.โท 5 ปี หรือ 3) วุฒิ ป.เอก 2 ปี	มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และมีความชำนาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ทำการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน	1) 1.1) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด (ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ) <b>หรือ</b> 1.2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่น งานแปล ฯลฯ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด <b>หรือ</b> 1.3) ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด	ดี	(1) <b>แบบฟอร์ม</b> 1) ก.พ.อ.03 (แบบคำขอ) <b>พร้อม</b> <b>สำเนา 40 ชุด</b> 2) ก.พ.อ.04 (แบบเสนอแต่งตั้งฯ) 3) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  (2) <b>ผลงานการสอน</b> 1) เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน ( <b>สำเนา 6 เล่ม</b> ) 2) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เช่น <b>แผนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สื่อการสอน เกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน</b>

วิธีที่ขอ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งที่ขอ	เวลา	ผลการสอน	ผลงานที่ใช้ขอฯ	คุณภาพผลงาน	เอกสารที่ใช้ขอฯ
โดยวิธีปกติ (ต่อ)	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	ดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผศ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี	<p>มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และมีความชำนาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคำสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน</p> <p>ในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ทำการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารคำสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน</p>	<p>1)</p> <p>1.1) ผลงานวิจัย และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด (ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ) หรือ</p> <p>1.2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่น งานแปล ฯลฯ และ</p> <p>2) ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงตำรา หรือหนังสือ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด</p> <p><i>หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการตาม 1) และ 2) ต้องไม่ซ้ำกับที่เคยใช้ขอตำแหน่ง ผศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. ด้วย</i></p>	ดี	<p>3) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมวลแผนการสอน</li> <li>- แผนการสอนในรายวิชาที่จะเข้าประเมินในคานานั้นๆ</li> </ul> <p>(3) <u>ผลงานทางวิชาการ</u></p>



วิธีที่ขอ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งที่ขอ	เวลา	ผลการสอน	ผลงานที่ใช้ขอฯ	คุณภาพผลงาน	เอกสารที่ใช้ขอฯ
	รองศาสตราจารย์ (ต่อ)	ศาสตราจารย์ (ต่อ)			<i>หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการตาม 1), 2) และ 3) ต้องไม่ซ้ำกับที่เคยใช้ขอตำแหน่ง ผศ. และ รศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รศ. ด้วย</i>		
โดยวิธีพิเศษ		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์		เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ	เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ	ดีมาก	
		ศาสตราจารย์		เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ	เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น	ดีเด่น	

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- 1) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
- 2) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ที่ ก.พ.อ.กำหนด

# สรุป ประเภทผลงานที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

เอกสาร ประกอบการสอน (1)*	เอกสารคำสอน (2)**	งานแต่ง เรียบเรียง ตำรา หรือหนังสือ (3)	งานวิจัย (4)	บทความทาง วิชาการ (5)	ผลงานทางวิชาการใน ลักษณะอื่น (6)
-----------------------------	----------------------	---	-----------------	--------------------------	-------------------------------------

<b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์</b> (กรณีปกติ และโดยวิธีพิเศษ) (4) หรือ (6) หรือ (3) หรือ (5)	<b>รองศาสตราจารย์</b> (กรณีปกติ และโดยวิธีพิเศษ) (4) หรือ (6) และ (3)	<b>ศาสตราจารย์</b> (กรณีปกติ) มี 2 วิธี วิธีที่ 1 (4) หรือ (6) และ (3) วิธีที่ 2 (4) หรือ (6) หรือ (3) (โดยวิธีพิเศษ) วิธีที่ 1 (4) หรือ (6) และ (3)
---	---	---

<b>หมายเหตุ</b> (1)* นำไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการสอน สำหรับขอ ผศ. (2)** นำไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการสอน สำหรับขอ รศ.
--

<b>เพื่อคณะกรรมการเข้าประเมินผลการสอน ผู้เสนอขอ จะต้องจัดทำ</b> 1. ประมวลแผนการสอนรายวิชาที่จะเข้าประเมิน 2. แผนการสอนในรายวิชาที่จะเข้าประเมินในคาบนั้นๆ
---

ผศ. การติดตามภาระงานขั้นต่ำและบทความจากผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการในลักษณะอื่น เช่น บทความปริทัศน์ ปีละ 2 เรื่อง หรือผลงานในลักษณะอื่นที่เทียบเท่าปีละ 1 เรื่อง
--

รศ. การติดตามภาระงานขั้นต่ำและบทความจากงานวิจัย ปีละ 2 เรื่อง หรือหรือผลงานในลักษณะอื่นที่เทียบเท่า ปีละ 2 เรื่อง
---

ศ. การติดตามภาระงานขั้นต่ำและบทความจากผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปีละ 1 เรื่อง หรือผลงานในลักษณะอื่นที่เทียบเท่า ปีละ 1 เรื่อง
---